

หลักสูตรปริญญาคุณวุฒิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงทางการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสามารถทางการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นนักวิจัยที่สามารถวางแผน ดำเนินงานวิจัยด้วยตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก รวมทั้งมีจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม

1.จำนวนนักศึกษาที่รับ	20 คน				
2.แผนการศึกษาที่เปิดรับ	แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2				
3.การจัดการเรียนการสอน	จันทร์ - ศุกร์				
4.รูปแบบการเรียน	Online and Onsite				
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา	28,000.- บาทต่อภาคการศึกษา				
6.จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	หมวดวิชา	แผนการศึกษา			
		แบบ 1.1	แบบ 1.2	แบบ 2.1	แบบ 2.2
	หมวดวิชาบังคับ	-	-	9	15
	หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า	-	-	3	9
	วิทยานิพนธ์	48	72	36	48
	สารนิพนธ์	-	-	-	-
	รวม	48	72	48	72
7.คุณสมบัติของผู้สมัคร	<p>แบบ 1.1 (วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และ - มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ - มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีประสบการณ์ในการทำโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม <p>แบบ 1.2 (วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก ในสาขาทางสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 และ - มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ - มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีประสบการณ์ในการทำโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 1 ปี <p>แบบ 2.1 (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิตและศึกษารายวิชา 12 หน่วยกิตรวม 48 หน่วยกิต)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขา การจัดการสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 และ - มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ 				

	<p>- มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงาน</p> <p>แบบ 2.2 (วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิตและศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิตรวม 72 หน่วยกิต)</p> <p>- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก ในสาขาทางสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ</p> <p>- มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ</p> <p>- มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีประสบการณ์ในการทำโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 1 ปี</p> <p>และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา ชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563</p>
<p>8. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรอบแนวคิดโครงการวิจัย (Concept Research Proposal) ที่คาดว่าจะทำวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด 2. หลักฐานแสดงพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เช่น CU-TEP, PSU-TEP, IELTS, TOFEL ประกาศนียบัตรจากสถาบันสอนภาษา หรืออื่นๆ ที่เทียบเคียงได้ 3. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำโครงการวิจัยจากผู้บังคับบัญชา หรือ หัวหน้าหน่วยงาน หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 1 ชุด (ถ้ามี) 4. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี) 5. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ อาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่เทียบเคียงได้ ที่จะให้การดูแลและระเริ่มต้น 6. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรืองานวิจัยในลักษณะอื่น เช่น วิทยานิพนธ์ โครงการนนักศึกษา (ปริญญาตรี) หรือ ต้นฉบับเพื่อส่งตีพิมพ์ จำนวน 1 ชุด
<p>9. ช่องทางการติดต่อสาขาวิชา</p>	<p>รองศาสตราจารย์ ดร.สุธินี สีนุชก ประธานหลักสูตร</p> <p>E-mail sutinee.s@psu.ac.th</p> <p>นางสาวศศิพัชร พูลสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชา</p> <p>E-mail sasipatch.p@psu.ac.th</p> <p>เว็บไซต์คณะ</p> <p>https://www.envi.psu.ac.th/</p>

กำหนดการสอบ

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 1

วิชาที่สอบ	วันและเวลาสอบ	สถานที่สอบ
สอบสัมภาษณ์ เข้าเรียนภาคการศึกษาที่ 1	วันที่ 27 พฤษภาคม 2568 เวลา 13.00 น.	สอบออนไลน์ผ่าน Zoom โดยแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมลล์ผู้สมัคร ทุกท่าน

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2

วิชาที่สอบ	วันและเวลาสอบ	สถานที่สอบ
สอบสัมภาษณ์ เข้าเรียนภาคการศึกษาที่ 2	วันที่ 29 กันยายน 2568 เวลา 13.00 น.	สอบออนไลน์ผ่าน Zoom โดยแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมลล์ผู้สมัคร ทุกท่าน